



Vĩnh Phúc: Đức Gyalwang Drukpa cử hành Đại Pháp hội cầu an Xuân Ất Ty

ISSN: 2734-9195

14:23 31/01/2025

Trong ba ngày Pháp hội, đại chúng tham dự lễ sẽ được trao tặng Mandala Hộ Trì Dược Sư và Thẻ Bản tôn Hộ Mệnh, được coi là vật hộ thân đặc biệt mà chư Tôn đức Tăng Đoàn Truyền thừa đã dày công chuẩn bị.

Đức Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ sẽ trở lại Việt Nam để cử hành Pháp hội cầu an Xuân Ất Ty diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/2 (tức mùng 10 đến 12 Tết Ất Ty) tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Mở màn cho các hoạt động trong ba ngày, đêm nhạc Phật giáo “Quan Âm - Mẹ Từ Bi” sẽ được tổ chức trang trọng để chào đón đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn trong lần trở lại Việt Nam - nơi ngài và tăng đoàn đã có 17 năm pháp duyên.

Trong những ngày này, Đại Pháp hội cầu an Xuân Ất Ty sẽ được cử hành với các khóa lễ cầu nguyện và quán đĩnh với mong muốn may mắn, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho du khách hành hương cũng như toàn thể phật tử tham dự.



Đức Gyalwang Drukpa an vị xá lợi Phật tại đỉnh Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên năm 2015.

Theo Ban tổ chức, Pháp hội năm nay sẽ có nhiều điểm nhấn văn hóa và tâm linh ý nghĩa.

Trong ngày khai đàn Pháp hội, đức Gyalwang Drukpa sẽ thực hiện nghi thức khai mở bức tranh thêu hình Phật Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay. Bức tranh thêu được coi là báu vật linh thiêng cất giữ tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên và chỉ được trưng bày mỗi năm một lần vào dịp đầu xuân, mang năng lực giải thoát cho đại chúng có phúc duyên chiêm bái.

Cùng với đó, ban tổ chức sẽ cử hành lễ gia trì khai mở Đại bảo tháp Trường thọ tôn thắng Phật Mẫu giúp tăng trưởng công đức, tâm chí thành và sự trường thọ; các khóa lễ quán đỉnh gia trì về đức Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay cứu độ chúng sinh giúp tăng trưởng tình yêu thương và lòng từ bi; lễ quán đỉnh gia trì Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên (hiện thân của đức Quan Âm) để trợ duyên cho du khách tham dự tiếp cận với những giá trị tinh thần và giáo pháp quý giá của Phật giáo, cũng như những lợi ích nhân gian, sự thịnh vượng cho chúng sinh. Vũ điệu Mongalam cát tường cũng sẽ được tăng đoàn thực hiện trong thời gian Pháp hội.

Tại Pháp hội tới đây, lần đầu tiên nghi thức Mật thừa Thất Phật Dược sư Quán đỉnh Cầu An được đức Gyalwang Drukpa đồng ý cử hành với tâm nguyện trao truyền trọn vẹn năng lực gia trì, mang lại sức khỏe và bình an cả nơi thân và tâm cho đại chúng.



Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên với phong cách kiến trúc Phật giáo Kim Cương thừa

Trong ba ngày Pháp hội, đại chúng tham dự lễ sẽ được trao tặng Mandala Hộ Trì Dược Sư và Thẻ Bản tôn Hộ Mệnh, được coi là vật hộ thân đặc biệt mà Chư tôn đức Tăng đoàn Truyền thừa đã dày công chuẩn bị.

Điểm nhấn đặc biệt của Pháp hội năm nay là Đại lễ Truyền vô tận đăng cầu an theo truyền thống Phật giáo Kim cương thừa với nghi thức trao truyền ngọn lửa - biểu tượng của ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của đức Phật, được gìn giữ qua các đời chư vị Thượng sư tới Tăng đoàn và Phật tử, để cùng nhau thắp lên ánh sáng Phật pháp, lan tỏa trí tuệ, hạnh phúc và bình an trong dịp đầu Xuân năm mới. Theo ban tổ chức, sự kiện này được sẽ được chuẩn bị công phu với hàng trăm ngọn đèn Phật linh thiêng từ truyền thống Cổ mật Newa trong khung cảnh ánh sáng Ngũ trí được thắp lên từ ngôi Đại Bảo Tháp, kết hợp với màn trình diễn ánh sáng 3D mapping đẹp mắt và pháo hoa rực rỡ. Tất cả hứa hẹn một cảnh tượng trang nghiêm, huyền diệu và hoành tráng sẽ diễn ra tại Tây Thiên, Tam Đảo.

Đại đàn cầu siêu Jangwa sẽ diễn ra trong Pháp hội để chuyển di tâm thức; nghi lễ cầu siêu mang lợi ích Âm siêu Dương thái thiện xảo và thù thắng của Phật giáo Kim Cương thừa. Tham dự Đại lễ cầu siêu cũng là sự thể hiện lòng hiếu kính hướng về cứu huyền thất tổ, tâm tri ân hướng về các thế hệ cha ông tiền tổ đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền non sông và cũng là thực hành lòng từ bi với hương linh những nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.



NSND Quang Thọ và NSUT Phương Nga trong một chương trình nghệ thuật tại Tây Thiên, Tam Đảo.

Về đêm nhạc “Quan Âm - Mẹ Từ Bi”, ban tổ chức cho biết sẽ là sự kiện nghệ thuật quy tụ những tên tuổi hàng đầu như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Lam, NS Anh Thơ, NSUT Tân Nhân, ca sĩ Tuấn Hưng... dưới sự dàn dựng của Tiến sĩ, NSUT Phương Nga Sao Mai.

Chương trình có sự tham gia của hơn 120 nghệ sĩ, diễn viên, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và dàn hợp xướng Tây Thiên là các bạn học sinh, sinh viên từ nhiều trường nghệ thuật tại Hà Nội.

Tác giả: **Quý Đoàn**